

ที่ ศธ ๐๖๑๑/กท๕๖



สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
กระทรวงศึกษาธิการ กทม. ๑๐๓๐๐

๕ พฤษภาคม ๒๕๖๐

เรื่อง การเฝ้าระวัง ป้องกันและแก้ไขปัญหาการก่อเหตุทะเลาะวิวาทช่วงเปิดภาคเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๐
เรียน ผู้อำนวยการสถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ทุกแห่ง
สิ่งที่ส่งมาด้วย มาตรการแก้ไขปัญหาคทะเลาะวิวาทของนักเรียน นักศึกษาอาชีวศึกษา

ด้วยในช่วงเวลานี้ เป็นช่วงใกล้เวลาเปิดภาคเรียนปีการศึกษา ๒๕๖๐ ซึ่งที่ผ่านมามักเกิด
ปัญหาการทะเลาะวิวาทของนักเรียน นักศึกษา โดยเฉพาะนักเรียน นักศึกษาอาชีวศึกษา โดยสำนักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษาได้มอบนโยบายและกำหนดแผนการดำเนินงาน/มาตรการแก้ไขปัญห
การทะเลาะวิวาทของนักเรียน นักศึกษา เพื่อให้สถานศึกษาทุกแห่งใช้ปฏิบัติและกำหนดเป็นมาตรการ
ที่เหมาะสมสำหรับรับสถานศึกษาแต่ละแห่ง

เพื่อให้การป้องกันและแก้ไขปัญหาคทะเลาะวิวาทของนักเรียน นักศึกษา ในช่วงเปิดภาค
เรียน เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาจึงขอให้สถานศึกษาทุกแห่งปฏิบัติ
ตามมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาคทะเลาะวิวาทของนักเรียน นักศึกษาอาชีวศึกษาอย่างเคร่งครัด หากมี
เหตุการณ์ทะเลาะวิวาทเกิดขึ้น ขอให้แจ้งเหตุไปที่ศูนย์พัฒนา ส่งเสริม ประสานงานกิจการนักศึกษาและกิจการพิเศษ
โดยด่วนที่ โทร.๐ ๒๒๘๑ ๕๕๕๕ ต่อ ๑๐๕๑-๔ หรือ นายวัชร เกดสิน ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนา ส่งเสริม
ประสานงานกิจการนักศึกษาและกิจการพิเศษ โทร.๐๙ ๐๙๗๔ ๔๔๓๕

จึงเรียนมาเพื่อทราบและพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง

ขอแสดงความนับถือ

(นายสุเทพ ชิตยวงษ์)

เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

ศูนย์พัฒนา ส่งเสริม ประสานงาน
กิจการนักศึกษาและกิจการพิเศษ
โทรศัพท์ ๐-๒๒๘๑-๕๕๕๕ ต่อ ๑๐๕๔
โทรสาร ๐-๒๒๘๒-๒๕๔๖

มาตรการแก้ไขปัญหาคณะทะเลาะวิวาทของนักเรียน นักศึกษาอาชีวศึกษา

๑. สถานศึกษาร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

๑. ให้สถานศึกษาประสานงานกับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องร่วมกันเฝ้าระวัง ตรวจจับตามจุดเสี่ยงต่าง ๆ อย่างสม่ำเสมอ มีการติดตั้งตู้แดงภายในสถานศึกษาและมีเจ้าหน้าที่ตำรวจเฝ้าระวังหน้าประตูสถานศึกษา ในช่วงเช้าและช่วงเลิกเรียน

๒. จัดประชุมร่วมกับสถานศึกษาของภาครัฐและภาคเอกชน เจ้าหน้าที่ตำรวจ ทหาร ฝ่ายปกครองเป็นประจำ

๓. การบังคับใช้กฎหมาย ประสานให้เจ้าหน้าที่ตำรวจใช้กฎหมายอย่างเข้มงวด หากกระทำความผิดให้ดำเนินการตามกฎหมายอย่างจริงจัง

๒. สถานศึกษาดำเนินการ

๑. ให้สถานศึกษามีการจัดประชุมผู้ปกครองนักศึกษา เพื่อสร้างความเข้าใจและให้ช่วยกันสอดส่องดูแลบุตรหลาน โดยเฉพาะเวลาหลังเลิกเรียนแล้วยังไม่กลับบ้าน ให้สอบถามไปยังสถานศึกษาและติดตามบุตรหลานให้กลับบ้านเพื่อป้องกันเหตุร้ายที่อาจจะเกิดขึ้นได้ และสร้างความรู้ความเข้าใจกับนักเรียนและผู้ปกครองตามประกาศคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๓๐/๒๕๕๙ เรื่องมาตรการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาคณะทะเลาะวิวาทของนักเรียนและนักศึกษาถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด

๒. จัดอบรมนักศึกษาให้อยู่ในระเบียบวินัยของสถานศึกษาและปฏิบัติตามกฎหมายบ้านเมือง

๓. ให้สถานศึกษาจัดทำแผนและปฏิทิน กำหนดแผนงานและวิธีการป้องกันการทะเลาะวิวาทของแต่ละสถานศึกษาตามความเหมาะสม

๔. ให้สถานศึกษาสำรวจ เฝ้าระวัง และติดตาม ดูแลพฤติกรรมนักศึกษาที่เสี่ยงต่อการกระทำผิดอย่างใกล้ชิด พร้อมจัดกิจกรรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมอย่างต่อเนื่อง

๕. ให้สถานศึกษาจัดทำแฟ้มประวัติกลุ่มเสี่ยงและตรวจเยี่ยมบ้านนักศึกษา พร้อมสร้างความเข้าใจให้แก่ผู้ปกครองของนักศึกษา

คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ

ที่ ๓๐/๒๕๕๙

เรื่อง มาตรการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทะเลาะวิวาทของนักเรียนและนักศึกษา

โดยที่ปัญหาการทะเลาะวิวาทของนักเรียนและนักศึกษาก่อให้เกิดความสูญเสียต่อชีวิต ร่างกาย และทรัพย์สิน รวมทั้งเป็นการสร้างความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนและสังคม แต่เนื่องจากมาตรการทางกฎหมาย ที่มีอยู่ไม่สามารถป้องกันและแก้ไขปัญหาได้ทันต่อสถานการณ์ ทำให้เกิดอุปสรรคในการดำเนินการเพื่อป้องกัน และแก้ไขปัญหาการทะเลาะวิวาทของนักเรียนและนักศึกษา จึงจำเป็นต้องกำหนดมาตรการทางกฎหมายเพิ่มเติม อันจะเป็นประโยชน์ต่อการปฏิรูปและจัดระเบียบในสังคม

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๔๔ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๕๗ หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติโดยความเห็นชอบของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ จึงมีคำสั่ง ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ตามหมวด ๗ แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. ๒๕๔๖ มีอำนาจกักตัวนักเรียนและนักศึกษาที่ก่อเหตุทะเลาะวิวาท ทำร้ายร่างกายผู้อื่น หรือเตรียมการเพื่อก่อเหตุดังกล่าว เป็นการชั่วคราวไม่เกินหกชั่วโมง เพื่อนำส่งเจ้าพนักงานตำรวจ ผู้บริหารโรงเรียนหรือสถานศึกษา บิดามารดา หรือผู้ปกครอง แล้วแต่กรณี

ข้อ ๒ บิดามารดาหรือผู้ปกครองต้องให้การอุปการะเลี้ยงดู อบรม สั่งสอน และยับยั้งพฤติกรรมที่ไม่ดีของเด็กและเยาวชนที่เป็นนักเรียนและนักศึกษาที่อยู่ในความปกครองดูแลของตน รวมทั้งต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในกฎกระทรวงที่ออกตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองเด็ก ตลอดจนต้องไม่สนับสนุน หรือปล่อยปละละเลยให้เด็กและเยาวชนที่เป็นนักเรียนและนักศึกษาในปกครองรวมกลุ่มเพื่อก่อเหตุทะเลาะวิวาท ทำร้ายร่างกายผู้อื่น หรือเตรียมการเพื่อก่อเหตุดังกล่าว และให้เจ้าหน้าที่ของรัฐที่มีอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวติดตามและสอดส่องให้มีการดำเนินการอย่างเคร่งครัด

ในกรณีที่พบเด็กและเยาวชนที่เป็นนักเรียนและนักศึกษารวมกลุ่มเพื่อกระทำการตามวรรคหนึ่ง ให้ถือเป็นความรับผิดชอบของบิดามารดาหรือผู้ปกครองของเด็กและเยาวชนที่เป็นนักเรียนและนักศึกษา แล้วแต่กรณี และให้เป็นอำนาจหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ของรัฐตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องที่จะแจ้งให้บิดามารดา หรือผู้ปกครองเข้ามารับทราบการกระทำของเด็กและเยาวชนที่เป็นนักเรียนและนักศึกษาดังกล่าว เพื่อให้คำแนะนำ ตักเตือน ทำทัณฑ์บน หรือวางข้อกำหนดเพื่อป้องกันมิให้กระทำความผิดอีก หรืออาจให้วางประกันไว้เป็นจำนวนเงินตามสมควรแก่ฐานานุรูป แต่จะเรียกเงินประกันไว้ได้ไม่เกิน ระยะเวลาสองปี หากเด็กและเยาวชนที่เป็นนักเรียนและนักศึกษาได้กระทำความผิดดังกล่าวซ้ำอีก ให้รับเงินประกันเป็นของกองทุนคุ้มครองเด็กตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองเด็ก